

## คำนำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถตอบสนองการพัฒนาทั้งในส่วนของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน  
ตากฟ้า

มิถุนายน 2558

## คำนำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าเรียบร้อยแล้วและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถตอบสนองการพัฒนาทั้งในส่วนของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

พฤษภาคม 2559